



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๕ มูลค่าข่าว ๑๕๕,๔๗๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“พระเทพ” ทรงย้ายจัดการศึกษาในอนาคตก

● เหม็นผูกพิศยกกระชับสู่สมณศึกษาแห่งชาติ ● รั้งกทำบญชี-รั้งมสิ่งแวกล้อม

เมื่อวันที ๓ พ.ย. ทีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเนื่องในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ ๒๖ และวาระครบ ๔๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว คณาจารย์ และพระสงฆ์ร่วมชั้นระหว่างทรงศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จ โอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต: การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” ความตอนหนึ่งว่า คนในอดีตที่จัดการศึกษาได้ดีคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทีปฏิรูปการศึกษาและจัดการศึกษาเพื่อปวงชนทีทรงให้คนไทยทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาทีเท่าเทียมกัน ซึ่งโอกาสทางการศึกษาในอนาคตกต้องขยายกว้างไม่ใช้แค่

โลกยุคโลกาภิวัตน์ ครูและนักเรียนต้องรู้ภาษาต่างประเทศมากขึ้นเพื่อสื่อสารกับนานาชาติ ต้องให้เด็กเป็นสมาชิกชุมชนนานาชาติ เพราะต่อไปต้องทำมาหากินได้ในทุกสถานการณ์ ไม่รังเกียจงาน ทีสำคัญทุกคนต้องเอื้อเฟื้อต่อกันไม่ใช่หวังวิชาความรู้.

คนไทยทุกคน แต่ต้องเป็นทุกคนทีอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งคนไทยในต่างประเทศการศึกษาต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนทั้งรัฐบาลและเอกชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบรรยายอีกว่า ทีผ่านมาเด็กน้อยลงเพราะการคุมกำเนิดได้ผล โรงเรียนทีเคยเปิดรับทุกปีทีต้องเปลี่ยนเป็นรับปีเว้นปีสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงเหตุเพราะเราเชื่อนักเศรษฐศาสตร์ว่าการมีเด็กน้อยไม่คุ้มกับการจัดการเรียนการสอน ปรากฏการณ์นี้ทำให้เห็นว่ใช้บังคับ แต่ทำให้เด็กขาดโอกาสทางการศึกษา ขณะที่โรงเรียนในเมืองเด็กเบียดกันเรียน ๕๐-๕๐ คน ต้องเสียแป๊ะเจี๊ยะเป็นแสนๆ ซึ่งไม่สมมูลกัน ดังนั้น นักเรียนจะเพิ่มหรือลดเป็นเรื่องทีต้องศึกษาเพื่อวางแผนจัดการศึกษาให้ถูกต้อง จากการคุยกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่าเด็กตั้งครรรกไม่พร้อมมีจำนวนมากและมีการทิ้งลูก เป็นปัญหาทีต้องคิดว่าจะจัดการศึกษาให้เหมาะสมอย่างไร โดยต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลสภาพจิตใจทั้งแม่และลูกด้วย ในอนาคตสิ่งทีจำเป็นและอยากให้อสอนตั้งแต่ชั้นประถมคือ การทำบัญชีค่าใช้จ่าย การสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ สื่อการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องใช้ของแพง แต่ต้องรู้จักเอาตัวอย่างในทีนทีมาใช้ ผู้จัดการศึกษาต้องคำนึงถึง

